



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเมืองปาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๖๐๘๑ ต่อ ๑๑๖
ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/๕๐๙ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการเรียโรและการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด รอบ ๖ เดือน และขออนุญาต
นำเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลเมืองปาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเมืองปาน ได้ทำรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรียโรและการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ผ่านระบบ MSRS ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อรวบรวม
รายงานนำเสนอคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และจัดส่งสำนักงาน
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ต่อไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเมืองปาน จึงขอรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรียโรและการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) และขออนุมัติเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
www.muangpanhealth.com ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาตต่อไป




(นางสาวทิวรัตน์ เชื้อนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ / อนุญาต

พันโท
(ศุภชัย) คุณสุวรรณ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
 สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเมืองปาน วัน/เดือน/ปี : ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ หัวข้อ : รายงานการเรียโรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากระบบ MSRS รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานการเรียโรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากระบบ MSRS Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ : -	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวทิวรัตน์ เชื้อนแก้ว) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕	ผู้อนุมัติรับรอง  (พันโทศุภชัย คุสุวรรณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้น เผยแพร่  (นายชัยวิจิต จันตะมะ) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕	